



ประกาศกรมวิชาการเกษตร

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านกีฏวิทยา)  
และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ

.....

ตามที่ได้มีประกาศกรมวิชาการเกษตร ลงวันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านกีฏวิทยา) นั้น

บัดนี้ ได้รวมคะแนนสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งเสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่าผู้สอบได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ ๑๐ แห่งประกาศรับสมัครสอบแข่งขันของกรมวิชาการเกษตร ฉบับดังกล่าวที่กำหนดให้ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในแต่ละภาคตามหลักสูตรไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตามเอกสารแนบท้าย

ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งดังกล่าวข้างต้น มาเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตามเอกสารแนบท้าย

หากผู้ใดไม่มามีรายงานตัวเพื่อเข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตามกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว หรือปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ ถึงแม้ว่าผู้สมัครสอบรายนั้นจะเป็นผู้มีรายชื่อเป็นผู้สอบผ่านการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งตามประกาศกรมวิชาการเกษตร ฉบับนี้ ก็จะไม่มีการบรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับราชการในตำแหน่งที่สอบแข่งขันได้

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายภัชชญ์ หนึ่นแจ่ม)  
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมวิชาการเกษตร

หมายเหตุ \*\* ผู้ที่อยู่ในระหว่างการตรวจสอบคุณสมบัติ หากตรวจสอบพบในภายหลังว่ามีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือก จะถือว่าขาดคุณสมบัติและไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุ

รายละเอียดแนบท้ายประกาศกรมวิชาการเกษตร

ลงวันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านกีฏวิทยา) และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ

เลขประจำตัวสอบ

ชื่อ - สกุล

๑๐๖๐๐๐๐๐๑

นางสาวทักษพร สมมิตร

๑๐๖๐๐๐๐๐๒

นางสาวกัญญาณัฐ นิคนธา \*\*

๑๐๖๐๐๐๐๐๓

นางสาวดอกกล้วยไม้ หอมระหัด

๑๐๖๐๐๐๐๐๔

นางสาวทิพย์ธิดา กาสี

ตำแหน่ง	วัน เวลา และสถานที่สอบ	เอกสารที่ต้องยื่นในวันสอบ
นักวิชาการเกษตร ปฏิบัติการ (ด้านกีฏวิทยา)	วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป (รายงานตัว ๑๓.๐๐ น.) ณ ห้องประชุมกองการเจ้าหน้าที่ ชั้น ๔ ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร บริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	๑. สำเนาหนังสือรับรองผลการสอบผ่าน การวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของ สำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาโท จำนวน ๑ ฉบับ <b>หากไม่มีหนังสือรับรองดังกล่าว จะไม่มีสิทธิ เข้าสอบ</b> ๒. บัตรประจำตัวประชาชน

ผู้เข้าสอบทุกรายต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าที่นำมาเอง ตลอดช่วงเวลา  
ที่อยู่บริเวณสนามสอบและเว้นระยะห่างทางสังคม และขอความร่วมมือผู้ติดตามของผู้เข้าสอบงดเข้ามาในบริเวณ  
อาคารสถานที่จัดสอบ เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  
(COVID - 19)

